



หนังสือพิมพ์ ล้านนา

สสว.ของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 41 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 ราคา 9 บาท

ทูตเยอรมันหลงเสน่ห์สยามเมืองยิ้ม-ชื่นชมการบริหารงานมพล.

เอกอัครราชทูตสหพันธ์รัฐเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและกงสุลสหพันธ์รัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ มพล.

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมพล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมพล. ให้การต้อนรับ H.E.Dr.Christoph Brummer เอกอัครราชทูตสหพันธ์รัฐเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและกงสุลสหพันธ์รัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมพล. โดยรศ.ดร.วันชัย ได้ชี้แจงถึงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งมพล. ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่มียุทธศาสตร์การเพียง 7 ปี โดยขณะนี้มมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ประมาณ 6,500 คน ใน 8 สำนักวิชา ซึ่งเอกอัครราชทูตสหพันธ์รัฐเยอรมันประจำประเทศไทยได้ให้ความสนใจถึงการบริหารงานของ มพล. ที่มีความเจริญเติบโตที่รวดเร็วรวมทั้งทัศนียภาพที่สวยงามของมพล. นอกจากนี้ยังได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษามพล. ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษานานาชาติที่เข้ามาเรียนที่มพล. ประกอบด้วย จีน ลาว กัมพูชา เกาหลี ภูฐาน รวมถึงเยอรมันและสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่มา จ.เชียงใหม่ เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์รัฐเยอรมันประจำประเทศไทยเพียง 10 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้

ประจำอยู่ที่ปาเลสไตน์ และก่อนที่รับทราบว่าจะได้ย้ายมาประจำที่ประเทศไทยก็รู้สึกดีเพราะเคยได้ยินว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม ซึ่งเมื่อมาถึงก็รู้สึกดีเป็นพิเศษเมื่อได้พบเห็นความเป็นสยามเมืองยิ้มสมกับคำกล่าวขวัญดังกล่าว เนื่องจากค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับผู้คนที่ปาเลสไตน์ที่ดูซีเรียส แต่ก็มีความเป็นมิตรเช่นกัน “ผมต้องการที่จะเรียนรู้ความเป็นไทยทั้งด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งก็เหมือนกับนักศึกษาต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องเรียนรู้ความเป็นไทย เพราะการได้รู้จักกันที่ลึกซึ้งย่อมส่งผลดีต่อการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการท่องเที่ยว และผมรู้สึกประทับใจที่เห็นคนไทยในหลายองค์กรสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ดีทีเดียว ส่วนนโยบายด้านการศึกษาเป็นสิ่งสมควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ยอมรับว่าเวลานี้แม้แต่เยอรมันและบางประเทศในแถบยุโรป การสนับสนุนด้านการศึกษาเริ่มจะน้อยลง ขณะที่ระดับการศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้น และชื่นชมการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามการศึกษาของเยอรมันมีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจ ทั้งนี้จะพยายามศึกษาข้อมูลการศึกษาในประเทศไทยให้มากขึ้น เพื่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา รวมถึงทุนการศึกษา และพร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กับผู้บริหารและนักศึกษามพล.อีก”

ประกาศนียบัตร มศ
รูปถ่าย กับหนังสือพิมพ์ล้านนา